

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่องกระทู้ถาม จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวง การอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายตวง อันทะไชย) และประธานคณะอนุกรรมการ การอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ) ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา ดำเนินการต่อไป

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ ค้างพิจารณา คือ รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. (ระเบียบวาระที่ ๕) หลังจากรองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์บัญชา ค้าของ) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส) และนิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจตุรภัทร คชศิลา) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานผลการ ดำเนินการฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และรองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการ ดำเนินการฯ ดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา

(โปรดพลิก)

เสร็จแล้ว และเรื่องที่กำลังพิจารณา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา



(นายนิติ ภาสุข)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>